

# เอเซอร์เปิดตัว Acer F2 generation เซิร์ฟเวอร์รุ่น ล่าสุด อีกหนึ่งประสิทธิภาพ รองรับทุกความต้องการ ของธุรกิจ



กรุงเทพฯ: 30 มีนาคม 2555 – เอเซอร์เปิดตัวแนวรุกตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ ส่งเซิร์ฟเวอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่ผ่านการพัฒนาอีกระดับออกสู่ตลาด ซึ่งนอกจากจะยกระดับสเปคเพื่อรองรับซีพียู อินเทล ซีออน ตระกูล อี 5 แล้ว ยังเสริมประสิทธิภาพเพื่อรองรับการทำงานในทุกภาคธุรกิจ ด้วยเครื่องมือบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ ที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานในฐานะดาต้าเซ็นเตอร์ยุคใหม่

## เพิ่มประสิทธิภาพ และ ขยายขีดความสามารถอีกระดับ



ด้วยการรองรับซีพียูรุ่นล่าสุดจากอินเทล ซีออน ตระกูล อี 5 ที่ให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าเมื่อเทียบกับมาตรฐานในปัจจุบัน และยังสามารถรองรับประสิทธิภาพสูงสุดถึง **8 Cores** ใน **1 CPU** ยิ่งไปกว่านั้น เซิร์ฟเวอร์ **F2** เจนเนอเรชัน ยังเสริมความสามารถและความแข็งแกร่งในทุกๆ แพลตฟอร์ม นอกเหนือจากในส่วนของฮาร์ดแวร์ **F2** เจนเนอเรชัน ยังได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งในส่วนของ **Mainstream** และ **Open Source** รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น

## การบริหารจัดการดาต้าเซ็นเตอร์สำหรับเอสเอ็มบี

เซิร์ฟเวอร์เจเนอเรชันใหม่ของเอเซอร์ มาพร้อมกับเครื่องมือบริหารจัดการมาตรฐาน ประกอบไปด้วย **Smart Setup, Smart Console, Smart Server Manager** และ **Smart Integration Pack** เช่นเดียวกับรุ่นก่อน แต่เสริมเครื่องมือประสิทธิภาพสูงในการจัดการเซิร์ฟเวอร์ เช่น เครื่องมืออัปเดต **BIOS/Firmware** จากระยะไกล และ ระบบตรวจสอบการใช้พลังงาน เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ **F2** ทำหน้าที่เป็นดาต้าเซ็นเตอร์ให้กับธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็กได้อย่างลงตัว นอกจากนี้เอเซอร์ยังนำเสนอเครื่องมือการจัดการพลังงาน เป็นทางเลือกเพิ่มเติมในระบบ **Smart Server Manager** อีกด้วย



ทางเลือกดังกล่าวทำให้ผู้ให้บริการดาต้าเซนเตอร์ หรือ ลูกค้าของศูนย์ดาต้าเซนเตอร์ สามารถควบคุมการใช้พลังงาน เซิร์ฟเวอร์ของเอเซอร์ ผ่านอินเทอร์เน็ตพีซีที่มีรูปแบบเฉพาะ เพื่อคงประสิทธิภาพต่อการใช้พลังงานในระดับสูงสุด สำหรับการรันแอปพลิเคชันสำคัญของผู้ใช้

**เอวิส ลิน ผู้ช่วยรองประธานกรรมการฝ่ายผลิตภัณฑ์เพื่อองค์กรธุรกิจ บริษัท เอเซอร์ ینگค์** กล่าวว่า “เซิร์ฟเวอร์ F2 รุ่นใหม่นี้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอโซลูชันทรงประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ องค์กร และ ดาต้าเซนเตอร์ยุคใหม่” ทั้งยังกล่าวด้วยว่า “หลังจากการปฏิรูปการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ระดับคอมพิวเตอร์เซี่ยลสำหรับกลุ่มองค์กรในปี 2552 เอเซอร์ก็เรียนรู้ถึงความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้ดาต้าเซนเตอร์ในยุคปัจจุบัน และเอเซอร์ภูมิใจที่จะบอกกับลูกค้าของเราว่า เราฟังพวกคุณ และ เราได้มีคำตอบสำหรับคุณแล้วในวันนี้”

**บอยด์ เดวิส รองประธานกรรมการกลุ่มสถาปัตยกรรมอินเทล และผู้จัดการทั่วไปกลุ่มโครงสร้างดาต้าเซนเตอร์ บริษัทอินเทล คอร์ปอเรชั่น** ในฐานะตัวแทนของบริษัทอินเทล กล่าวว่า “อินเทลได้ร่วมมือกับเอเซอร์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และเอเซอร์ได้ยกระดับคุณสมบัติของเซิร์ฟเวอร์ในตระกูล F2 เพื่อรองรับซีพียูอินเทล ตระกูลซีออน E5-2600 ที่โดดเด่นทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพและการใช้พลังงาน ยกกระดับความสามารถในด้านการรักษาความปลอดภัย ที่มาพร้อมกับนวัตกรรม I/O ล้ำสมัยที่พร้อมเป็นเครื่องมือให้กับลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก จนถึงองค์กรผู้ให้บริการดาต้าเซนเตอร์”

ความเรียบง่าย ความมุ่งมั่น และ การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นนิยามของเอเซอร์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าหลากหลายความต้องการ